

# Ánh sáng của hy vọng và ước mơ trong năm 2025!

Kính gửi các hội viên và các bên liên quan,

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành vì sự hỗ trợ và hợp tác to lớn của quý vị trong suốt thời gian qua.

Với không khí ấm áp của mùa xuân, năm 2025 đã bắt đầu trong niềm hy vọng tràn đầy. Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, Hiệp hội chúng tôi tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối giữa Việt Nam và Nhật Bản, với phương châm "Hỗ trợ sinh viên quốc tế tại Hiroshima" và cũng như "Hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Việt Nam". Chúng tôi luôn đề cao tinh thần tình nguyện, đồng thời hướng về cội nguồn để không ngừng hướng về phía trước.

Trong năm vừa qua, chúng tôi đã thiết lập nhiều mối quan hệ hợp tác mới trên các lĩnh vực, như hợp tác khu vực liên quan đến Việt Nam và phát triển nguồn nhân lực. Những hoạt động nổi bật bao gồm: tiếp đón đoàn đại biểu từ tỉnh Khánh Hòa; tài trợ cuộc thi viết tiếng Nhật dành cho sinh viên học tiếng Nhật tại Việt Nam - thuộc dự án của Đại học Hiroshima; và hỗ trợ tổ chức buổi hòa nhạc từ thiện tại Fukuyama nhằm giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam vào mùa thu. Buổi hòa nhạc này đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc.

Vào tháng 1 năm nay, chúng tôi tổ chức sự kiện thường niên "Tết Sum Vầy", và trong tháng 2, chúng tôi thực hiện chuyến "Du lịch thân thiện và hữu nghị Việt Nam", đó là một chuyến đi ý nghĩa và tất cả thành viên đều trở về an toàn. Đồng thời, chúng tôi đã hợp tác cùng câu lạc bộ Sanfrecece, mời miễn phí gần 1.000 người hâm mộ bóng đá Việt Nam tham dự trận đấu với sự có mặt của đội bóng Thép Xanh Nam Định. Ngoài ra, chúng tôi cũng đón tiếp sinh viên Việt Nam giành giải thưởng cao nhất trong cuộc thi viết luận của Đại học Hiroshima đến Nhật Bản.

Năm 2025 là cột mốc quan trọng đánh dấu nhiều sự kiện lịch sử: Hiroshima kỷ niệm "80 năm ngày bị ném bom nguyên tử", Việt Nam kỷ niệm "50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước" và "80 năm ngày thành lập nước". Đây cũng là dịp để khẳng định ý chí mạnh mẽ của Hiroshima và Việt Nam trong việc xóa bỏ vũ khí hạt nhân và hóa học, hướng tới hòa bình vĩnh cửu.

Hiệp hội chúng tôi luôn nỗ lực trở thành một tổ chức đóng góp cho hòa bình và hạnh phúc, thông qua sự hợp tác cùng các tổ chức liên quan. Chúng tôi hy vọng sẽ ngày càng có nhiều người biết đến và yêu mến Việt Nam hơn, để sự quan tâm dành cho Việt Nam sẽ ngày càng lan rộng. Đồng thời, việc người Việt Nam hiểu biết sâu hơn về Nhật Bản sẽ góp phần củng cố giao lưu văn hóa và giao lưu tâm hồn giữa hai quốc gia, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền chặt, để ánh sáng của hy vọng và ước mơ tỏa sáng rực rỡ.

**Tổ chức phi lợi nhuận - Hiệp hội Hiroshima Việt Nam**  
**Chủ Tịch: KAMIKUBO SHOJI**